

Chiến lược và Chiến thuật của Công sản Đệ Tam Quốc Tế qua vai trò của Hồ Chí Minh.

Tác Giả: Hoang Hoa Trieu

Thứ Ba, 02 Tháng 12 Năm 2008 01:11

Đảng Công Sản Việt Nam đã đánh bóng Hồ Chí Minh như là Cha già của Dân tộc. Mục tiêu của Đảng đã được ông vạch ra rõ ràng và hướng dẫn cho nhân dân. Ông được ví như một vị Thánh sống hay ít ra cũng là một Gandhi của nước ta, dạy dỗ, sống bình dị và không màng đến chuyện tiền bạc.

I. Bác không màng đến chuyện tiền bạc.

Ngày 3-6-1911 tại Sài Gòn, Nguyễn Tất Thành đến Marseille, sau đó ông sống tại Paris và đến thăm con rể tại đây. Trước khi lên đường vào ngày

2-9-1969

, ông đã biên thư đến ngày

14-1-1969

để gửi cho người con gái thân yêu tại Pháp. Thư này được ông Vũ Kỳ - thư ký riêng - nhờ ông Nguyễn Văn Thọ chuyển lên vào năm 1980 nhân khi ông được thân nhân báo tin sang Pháp.

Ngày 1-7-1923, ông Hồ tại Pháp đến Moscow qua ngã Đức. Tại đây Công Sản Đệ Tam Quốc Tế đã tiếp ông một cô gái, coi như nhân tình, xài đồ.

Mùa thu năm 1924, CSĐTQT đưa ông sang Quảng Châu, tiếp xúc với Quảng Đông để tìm Lý Thuyết. Sau đó đã kết duyên với Tăng Minh Tuyết. Trong chiến tranh Quốc - Công gia hạm Trung và Mao, hai người một liên lạc vào năm 1927. Người chặn gươm hai là Lý Huỳnh Khanh.

Năm 1930, ông dạy môn chính trị tại chi nhánh phòng công cộng của CSĐTQT ở Hồng Kông đã vạch ra các viên Nguyễn Văn Minh Khai và chính thức ăn vào nhau vào gia đình năm 1930 tại Moscow.

Chiến lược và Chiến thuật của Cộng sản Đệ Tam Quốc Tế qua vai trò của Hồ Chí Minh.

Tác Giả: Hoang Hoa Trieu

Thứ Ba, 02 Tháng 12 Năm 2008 01:11

Năm 1944, ông đến hang Pak Po, tỉnh Cao Bằng, phải lòng cô Nông Thị Trùng là liên lạc viên giữa các bản làng người Nùng với hang Pak Po'. Kết quả Nông Đức Mạnh chào đời. Khi hỏi ông Trùng Bí Thế đến vụ chuyển nọ, ông trả lời huân vụ: Thì ai chẳng là con cái của Bác, nhưng mẹ ông thì khác. Bà bản Lèn, em thên như gái mới về nhà chồng. Với dáng nét oai, bà nhìn người ra phía trước, đưa bàn tay trái lên che mặt, xúc động không nói nên lời, vụ không đưa được con cái mình nguy hiểm trên hai môi còn dính sữa.

Năm 1955, Bộ Chính trị đưa cháu Nông Thị Xuân, số cấp mìn mà, mẹ có 22 xuân xanh cho Bác đã 65 niên lịch.

Một ngày xửa trước, cháu đời đời tuyên bố: Tôi là vụ của Hồ Chí Minh và mẹ Nguyễn Thị Trung, con mình, mang tên cha trong giấy khai sinh; liến bộ Bộ Chính Trị trao quyền cho Trùng Quốc Hoàn, bộ trưởng công an, dàn cảnh giết cháu Xuân bằng màn trình diễn tại nọn xe hơi. Tôi nghi ngờ cho cháu chỉ vì cha sành tâm lý đàn ông. Rõ ràng là nhúng lộn sốp sốa lên mây, Bác nói bậy, cháu tưởng thật. Chẳng có đời gì nọn thôi.

II. Bộ n chố t ngườ i Cộng sản là dã man, tở i sao có kố nghe theo?

Trong chiến tranh đông dông, mặt số trí thức, khoa bng, ti u t sốn chố y theo Việt Minh. Giữa nông dân ít học nghe theo hủa hủn số lãnh đ o đ t nố c, hủ nhủ con thiêu thân đánh giố c chố t b .

Một ít ti u t sốn chố y theo Việt minh vì chiêu bài đ u tranh dành đ c l p, nhủ ng nay hủ đã sáng m t.

ố các nố c Tây phố ng nhủ M , ngay khi M chủ a đ a quân vào Việt Nam đố i thỏ i Trùng Thị Kennedy, tở i thành phố New York, phong trào phố n chiến do nhóm c c t chố đ ng đã xuố ng đố ng mang c nủ a đ , nủ a xanh lá cây của Cộng sản đòi chính quyền chố m đ t can

Chiến lược và Chiến thuật của Công sản Đệ Tam Quốc Tế qua vai trò của Hồ Chí Minh.

Tác Giả: Hoang Hoa Trieu

Thứ Ba, 02 Tháng 12 Năm 2008 01:11

thi p vào Việt Nam. Hồ, ngoài Công sản tuyên truyền lôi kéo, còn l n l n gi a Chiến thuật và Chiến lược của CSĐTQT qua vai trò của Hồ Chí Minh. Ông n y có tài đóng k ch thiên hình v n tr ng nên r t khó phân bi t.

1/ Chiến lược. Công sản CSVN theo d t ông là ng i ra đi tìm đ ng c u n c. Đ đ c sang Pháp, ông đã đ t lò trong b p của chi c tàu Amiralla Touche de TREVILLE. Khi đ n Marseille vào ngày 3-6-1911, vi c đ u tiên là làm đ n xin h c tr ng thu c đ a Pháp đ nuôi m ng làm quan cho Pháp nh ng đ n b bác, lý do là b t c ai mu n xin h c tr ng n y c n ph i có s ch p thu n của Th ng đ c Toàn quy n Pháp t i Đông đ ng tr c khi r i Việt Nam. Sau đó ông làm đ n xin cho thân ph là Nguyễn Sinh Huy, tri huy n Bình Khê, t nh Bình Đ nh đ c ph c ch c sau khi b th i h i vì l tay đánh ch t can ph m lúc say s a, nh ng đ n n y cũng b bác luôn. Ông d m ra b t m n, lao đ u vào cu c đ u tranh.

-Ông gia nh p đ ng Xã h i Pháp, khi đ ng n y tách thành đôi, ông gia nh p đ ng CS Pháp v a m i tách kh i đ ng Xã h i.

-Tháng 6-1923 ông r i Paris đ n Moscow vào ngày 1-7-1923 qua ngã n c Đ c.

-Mùa thu 1924, CSĐTQT đ a ông sang Qu ng Châu, th ph t nh Qu ng Đông, Trung Hoa đ thành l p phong trào công nhân và nông dân phía nam Trung Hoa, đ i tên Lý Th y.

-Năm 1925, ông thành l p Thanh niên Cách m ng Đ ng minh h i, T ch c Công sản đoàn, đào t o cán b Công sản đ tuyên truyền ch nghĩa Mác Lê vào VN. Nh n th y nguy hi m, T ng Gi i Th ch ra l nh đ p các l p h c, H ch y tr i ch t ra H ng công r i tr v Moscow.

-Năm 1928 ông đ c g i sang Á châu l n th hai đ thành l p đ ng CS Xiêm mà đa s là ng i Việt tham gia. Sau đó ch t a l thành l p đ ng CSVN t i C u Long, g n H ng Kông.

-Ngày 3-2-1931, ông b C nh Sát H ng công b t, nh ng nh s can thi p của luật s ng i Anh, ông Frank Losely (Ông n y mù t t v chi n lược của CSĐTQT) đã đ c tr t do. Ông ch y ra Macao, lên Th ng H i r i v i Moscow.

Chiến lược và Chiến thuật của Cộng sản ở Đệ Tam Quốc Tế qua vai trò của Hồ Chí Minh.

Tác Giả: Hoang Hoa Trieu

Thứ Ba, 02 Tháng 12 Năm 2008 01:11

-Mùa thu 1938 ông đã có gặp gỡ ở Trung Quốc lần đầu tiên ba đồng chí của các lực lượng vũ trang, chủ nhân bộ công cụ chính quyền khi thời cơ cho phép.

Thời gian này tại Trung Hoa, chiến tranh xảy ra giữa Tưởng và Mao rất khốc liệt. Tưởng ủng hộ Thiệu Chư và đồng minh đầu tiên của quân Nhật xâm lăng, và cả chính quyền Tưởng bắt lính quân của Mao tại phía Bắc và Đông bắc Trung Hoa.

-Đầu thập niên 1940, ông tại Trung Hoa với Pak Po, Cao Bông gặp gỡ các đồng chí võ trang hậu chủ nhân bộ công cụ chính quyền vào ngày 19-8-1945.

Đó là Chiến lược của CSĐTQT mà Hồ Chí Minh đã có giao phó.

2 / Chiến thuật.

-Vào năm 1924, khi về quê ở Quảng Châu, Hồ đã đổi tên Lý Thụ y, xin hợp tác với tổ chức Tâm Tâm Xã của Phan Bội Châu-một tổ chức Quốc gia yêu nước của các đồng chí phái Quốc gia lưu vong tại Tào nhậm truy cập bá tổ tiên dân chúng, tổ do tại Trung Hoa với với dân tộc VN. Công chúng phát hiện được âm mưu đã chấp thuận, rồi sau đó phe Cộng đã gây ly gián, khuyến khích và chiếm lĩnh tổ chức này. Cùng lúc, cùng Lâm Việt Thạch vạch kế hoạch bán Phan Bội Châu cho Pháp, nhận 100,000 đồng tiền thù lao. Phan bán Pháp kết án tử hình, nhưng nhờ sinh viên, học sinh bí mật tình cảnh để, Công bố đưa về an trí tại Bến Ngự, thành phố Huế.

- Sau khi bị Cảnh Sát Hồng Kông bắt vào ngày 3-2-1931 và nhờ sự can thiệp của luật sư Frank Losely, ông về lại Moscow học thêm kinh nghiệm để tranh thủ của CSĐTQT.

-Năm 1938 tại Moscow, ông trở lại Trung Hoa lần đầu tiên. Lần này dày dặn hơn, bản thân đã

Chiến lược và Chiến thuật của Công sứ Nhật Tam Quốc Thông qua vai trò của Hoàng Chí Minh.

Tác Giả: Hoang Hoa Trieu

Thứ Ba, 02 Tháng 12 Năm 2008 01:11

chiến thuật ngụy ở Quốc Gia yêu nước, biệt lập và lợi dụng ngụy thời cơ để lật đổ các chiến lược tị hủ.

-Thế chiến thế hai đã thúc đẩy bùng nổ từ 1939 đến 1945; nước Pháp bị Đức chiếm.

-Năm 1940, Nhật vào Đông Dương lấy cơ sở để tiếp vận đánh với quân Tưởng Giới Thạch từ phía nam Trung Quốc. Sự hiện diện của quân Nhật bên cạnh chính quyền Pháp tại VN chống lại Pháp đang suy yếu. Người Nhật muốn đưa Công sứ Nhật vào làm Vua. Ông nảy ý lợi dụng Ngô Đình Diệm làm Thủ tướng.

-Sau trận tấn công Trân Châu Cảng của Nhật, Mỹ đã phẫn công Nhật khắp nơi, khiến họ lo sợ Pháp sẽ quay súng đánh lại Nhật. Vì thế chiến sự ngày 9-3-1945, đội sĩ Nhật Matsumoto đến gặp viên toàn quyền Pháp Decoux tại Sài Gòn và đưa ra đề nghị họ yêu cầu Pháp trao chính quyền cho Nhật. Hội đồng họ 2 giờ đồng hồ theo dõi khi Nhật đưa ra trong đề nghị họ vào lúc 8 giờ 30 phút, Decoux không trả lời, Nhật bắt giờ Decoux tại dinh Thủ tướng để Nam Kỳ là dinh để lập triều đình năm 1975 và quân Nhật nổ súng trên toàn cõi Đông Dương và chỉ trong 24 giờ sau đã kiểm soát hết.

-Vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị và gia nhập khối Đông Á của Nhật vì vua Nhật tuyên bố giúp VN dành độc lập trong khối thịnh vượng Đông Nam Á. Nhật ngấm khắp gặp gỡ và viếng thăm hành nhân sự, Nhật vận dụng Bảo Đại thay vì Công sứ Nhật như đã đề nghị trước đây và giới thiệu Trần Trọng Kim với Bảo Đại thay vì Ngô Đình Diệm. Nội các Trần Trọng Kim được thành lập ngày 17-4-1945. Quốc ca, Quốc kỳ được chọn là.

-Ngày 25-7-1945, Hoa Kỳ ra đề nghị họ bắt buộc Nhật đầu hàng vô điều kiện.

- Triều đình khi Mỹ ra đề nghị họ, thì ngày 22-6-45 (trước 1 tháng 3 ngày) Nhật đã muốn hoà với Đông minh, trong đó có Mỹ và Nga chuyển Quốc gia thành nước Đông minh, nhưng Liên xô chỉ chấp nhận ý làm chính phủ để thêm những phần để đang tiến chiếm.

-Quá hậu phúc đáp, Mỹ đã ném hai quả bom nguyên tử xuống Hiroshima ngày 6-8-45 và Nagasaki ngày 8-8-1945

-Ngày 10-8-1945 Nhật tuyên bố đầu hàng.

III/Hoạt động chính trị của các đảng phái Quốc Gia, Việt Minh và Chiến thuật của Công Sản.

- Vào thập niên 20, 30, các nhà Ái Quốc Cách Mạng Việt Nam bắt đầu tổ chức dân Pháp bắt và sẵn đầu tiên, họ phải chuyển sang Tàu. Một số khác sang Nhật theo Phong trào Đông Du, nhưng vì có số thiếu thu nhập kinh tế vượt than đá mà Pháp bán cho Nhật, Nhật đã trục xuất họ khỏi nước và rồi họ xin tị nạn tại Xiêm. Vua nước này cung cấp cho họ đất đai canh tác, nhưng cuối cùng họ chuyển lên Trung Hoa sinh sống.

- Trong Thập niên thập hai, các đảng phái này thành lập Việt Nam Cách Mạng Đệ Nhị Minh Hội (Việt Cách) ở Hoa Kỳ và Tổng Công Hội Thụ Chức Công Nhân Nhật.

-Theo kế hoạch ban đầu, Đệ Nhị Minh Hội bắt đầu lên Đông Dương để đánh Nhật. Việt Cách sẽ theo họ và giành phóng dân tộc. Nhưng hai quả bom nguyên tử thả xuống Nhật đã làm thay đổi tình hình quá nhanh chóng, lý do là quân Liên Xô tiến vào Miền Châu Á khi Hoa Kỳ lo sợ Hồng quân Nga tiến nhanh về hướng nam Trung Quốc sẽ dâng phẫn nộ và ủng hộ cho Mao làm bàn đạp mở rộng phạm vi hoạt động tiến đánh quân họ Tưởng. Trong Thập niên thập hai vì phải hoạt động đầu tiên ở phe trước Đức, Ý, Nhật nên Hoa Kỳ và Liên Xô tạm thời liên minh với nhau. Một viên trụ cột trong chính phủ cho Liên Xô. Còn tại Trung Hoa, đôi khi họ Tưởng và Mao cũng phải liên hiệp để đánh Nhật, nhưng Mao luôn lợi dụng tình thế để bành trướng thế lực và còn báo cáo, chỉ điểm cho họ Tưởng quân sự của họ Tưởng cho Nhật đánh phá.

Chiến lược và Chiến thuật của Cộng sản Đệ Tam Quốc Tế qua vai trò của Hồ Chí Minh.

Tác Giả: Hoang Hoa Trieu

Thứ Ba, 02 Tháng 12 Năm 2008 01:11

-Do thế, vì các Mặt trận giúp tiến bộ và khí giới để thực hiện luyện quân đội đã không thể thực hiện và chuyển vào hệ Thống.

-Hội nghị Yalta từ ngày 4 đến 11 tháng 2- 1945 đã quyết định sau khi Nhật đầu hàng, thì các nước đồng minh sẽ duy trì an ninh, trật tự và giúp xây dựng dân chủ, xóa bỏ chế độ thực dân. Nhật vâng chính quyền Bảo Đại và là hợp pháp và duy nhất duy nhất cho VN sau thế chiến. Nhật Bảo Đại đã không nắm bắt được tình hình, không biết gì về kế hoạch của Đảng Minh và vì vào thực hiện đồng minh, đã liên minh với Nhật. Vì thế sau khi Nhật đầu hàng, ông trở ra bị rượt và sẽ bị truy tố.

-Nhật sau khi Nhật đầu hàng, ông đã nhanh nhẹn, trong cùng ngày, gọi điện kêu gọi Thống Truman và De Gaulle bỏ veto đồng ý cho VN.

-Phiá Hồ Chí Minh đã sẵn sàng hành động theo kế hoạch của CSĐTQT.

-Từ năm 1940, khi Nhật vào Đông Dương thì Hồ đã chui vào hang Pak Po như Osama bin Laden (đã có sơ sớ râu) ngày nay và thành lập Mặt trận Việt Minh. Trong khi trở lại Trung quốc dò la thêm tin tức thì bắt đầu Trùng Trùng Phát Khuê bắt giam vì có tin Hồ chí Minh chính là Nguyễn Ái Quốc- mặt cán bộ cao cấp của CSĐTQT phụ trách vùng Đông Nam Á. Nhật dùng xảo ngôn đã thực hiện luyện, ông khai là người của Cách mạng Việt nam phái sang liên lạc với các nhà Cách mạng lưu vong thực hiện Nhật. Trong ngày ông lại còn có giấy tờ của Hồ nước Lãm, còn có tên là Hồ Chí Minh. Không đồng ý thực hiện thực hiện thực hiện, Trùng Trùng Phát Khuê đưa ông về thực của Việt Cách. Tại đây không ai có thể xác nhận ông còn có tên là Nguyễn Ái Quốc. Có thể vì ông đã râu ria ra rậm rạp như Saddam Hussein từ đó đi hình chui lên. Tại đây, ông tình nguyện với VN thu thập tin tức tình báo và hoạt động quân sự của Nhật cho Đảng Minh, đi đầu mà không ai dám làm. Hồ có tài đóng kịch, trở ra trung thành, đầy nhiệt huyết thi hành công tác do Trùng Trùng Phát Khuê trao. Ông đã chi mướn căn cứ của nhiểu người, đã gặp Trùng Trùng hủ Chennault của Mỹ (Trùng Trùng quan OSS-tiến thân của CIA) tại Á châu Trung Hoa và hai Thiểu tá Allison K. Thomas, Archimedes Pattihun huy động tình báo tại Kim lung, tỉnh Tuyên Quang để phát hiện quân Nhật và trao mặt sẽ vũ khí của tiến đánh Nhật.

- Ông đã thành lập mặt trận Việt Minh trước đó mà không ai biết đó là thực của Cộng sản mà coi như đó là mặt trận Quốc Gia. Sau đó, ông thành lập Đoàn giới phóng quân, ủy ban cứu quốc để chuẩn bị thực hiện kế hoạch.

Chiến lược và Chiến thuật của Cộng sản Đông Tam Quốc Thông qua vai trò của Hồ Chí Minh.

Tác Giả: Hoang Hoa Trieu

Thứ Ba, 02 Tháng 12 Năm 2008 01:11

- Sau khi Nhật đầu hàng, các đảng phái Quốc Gia và Việt Minh hoạt động công khai. Tình hình chính trị lộn xộn. Vua Bảo Đại i gọi n nhữ b t l c và nhữ các đ ng phái góp ý, nh ng ch ng ai dám đ ra quy t đ nh gì vì Trung ng đ ng phái Quốc gia còn n m bên Tàu trong khi phe Cộng sản n d i đ ng Việt minh s p s a c p chính quy n H cho ng i đi treo c đ kh p n i v i đ ng ý cho ng i dân b t r ng n i đâu cũng có h .

IV /H Chí Minh b t đ u ra tay.

a/- *Từ Hà Nội.* Ngày 17-8-1945, công ch c Hà i t ch c bi u tình ng h chính ph Tr n Tr ng Kim (Tr c đó 7 ngày, vua Bảo Đại i đã đ i n kêu g i Tr ng Th ng Truman b o v đ c l p cho VN), Việt minh đã ph ng tay trên cho m t s ít ng i chi m khán đài đ c tuyên ngôn m t tr n Việt minh, hô hào qu n chúng n i d y c p chính quy n. Nhi u đ a ph ng đã r i vào tay ki m soát c a h .

- Ngày 18-8-1945, dân chúng kéo t i B c B Ph , khâm sai Phan K To i t ch c.

-Ngày 19-8-1945, VM đi t ng nhà kêu g i bi u tình ng h VM.Đoàn quân gi i phóng và c đ xu t hi n nhi u n i, chi m B c b Ph , các công s .Th tr ng Thành ph Hà i b b t.

-Ngày 22-8-1945 Việt Minh đánh đ i n kêu g i B o Đại i thoái v .

Tr c đó vài ngày, Ông Ngô Đình Khôi, Th ng đ c Qu ng Nam đã đ ra nh n đ nh Việt Minh là Cộng sản và khuyên Bảo Đại i không nên thoái v và chính ph Tr n tr ng Kim nên duy trì tr t , nh ng ông đã t ch c và cùng v i Ph m kh c Hoè- Chánh văn phòng- khuyên vua thoái v .

Chiến lược và Chiến thuật của Cộng sản Đệ Tam Quốc Tế qua vai trò của Hồ Chí Minh.

Tác Giả: Hoang Hoa Trieu

Thứ Ba, 02 Tháng 12 Năm 2008 01:11

Sau đó Ông Khôi bỏ VM bỏ t t i nhà Ph Cam cùng v i ng i con trai Ngô đình Huân và b gi t t i Hi n sĩ, phía tây An L , trên đ ng t Hu ra Qu ng Tr , cách Hu 20 cây s v h ng B c.Sau khi ông Di m v ch p chánh, nh dân đ a ph ng ch đi m, m i phát hi n ra ông Khôi cùng b chôn m t h v i ông Ph m Qu nh.

- Ngày 23-8-1945, Vi t minh tuyên b thành lập chính ph .

- Cùng ngày, Tr n Huy Li u và Cù Huy C n đ i di n VM ra Hu g p B o Đ i đ nh n n ki m và b n tuyên b thoát v .

- Chi u ngày 25-8-1945, B o Đ i đ c tuyên ngôn thoái v t i c a Ng M n, thành n i Hu .

- Sau đó H m i đ i m t, t Tr n Trào, t nh Tuyên Quang v Hà n i.

b/- T i Sài Gòn. Ngày 14-8-1945, Đ c Hu nh Phú S ,Giáo ch Ph t Giáo Hoà H o t p h p các đ ng phái Qu c gia g m Qu c Dân Đ ng, Đ i vit qu c dân đ ng, Cao Đài, Hoà Ha , Liên đoàn Công ch c, Thanh niên Ti n Phong, T nh đ C sĩ thành lập M t tr n Qu c Gia Vi t Nam th ng nh t.Sau này, Đ c Hu nh Giáo ch b C ng s n b t và th tiêu.

- Ngày 21-8-1945, m t tr n n y t ch c bi u tình ch ng Pháp đ 200,000 ng i. Vi t minh không tham d .

-Ngày 25-8-1945, Tr n văn Giàu tuyên b thành lập y ban hành chánh lâm th i c a VM và v n đ ng qu n chúng tham d bi u tình t i Sài Gòn ch ng Pháp.H chi m các công s . Ng i dân Sài Gòn ch a phân bi t đ c h là Qu c gia hay C ng s n.

Chiến lược và Chiến thuật của Cộng sản Đệ Tam Quốc Tế qua vai trò của Hồ Chí Minh.

Tác Giả: Hoang Hoa Trieu

Thứ Ba, 02 Tháng 12 Năm 2008 01:11

c/ - *Từ i Ba Đình, Hà Nội*. Ngày 2-9-1945, ông Hồ đã công bố tuyên ngôn độc lập. Cái tên Hồ Chí Minh rất xa lạ đối với người dân và công nhân ông là người Quốc gia yêu nước. Các đảng phái Quốc gia vì sợ quần chúng hiểu lầm là tranh công với VM, nên đành giữ thái độ im lặng.

- Ngày 8-9-1945, chính phủ lâm thời ra quy định nhà nước công nhân và trí thức công nhân là vàng. Hồ cũng thành lập các ủy ban nhân dân xã, huyện, tỉnh.

Việt Nam /Đệ Tam Quốc Tế và Chiến thuật của phe Cộng Sản.

Theo hiệp ước đầu hàng của Nhật với Đệ Tam Quốc Tế thì vũ trụ 16 triệu ra do quân Anh Táng và vũ trụ 16 triệu ra do quân Anh đến kiểm soát và giữ giữ Nhật.

1/ - *Từ i phía Nam*, ngày 6-9-1945, Táng Anh Douglas Gracey đến Sài Gòn. Ông đã võ trang cho 1000 người Pháp và các lực lượng do Nhật bỏ vào Pháp tại Sài Gòn. Hồ đã chỉ đạo các công sự ở Việt Minh chỉ đạo ở đây, VM cũng dùng dân quân du kích giữ gìn mặt trận người Pháp để trở thù.

- Ngày 13-10-1945, Táng Leclerc của Pháp đưa một đoàn quân đến Sài Gòn và thành lập với quân Anh rút lui, để các người trẻ của Anh Bevin đưa nhân dân quy định của Pháp tại Đông Dương. Pháp chỉ đạo Sài Gòn, Vũng Tàu, Miền Tho, Gò công, Vĩnh Long, Cần Thơ, Lạc Ninh, Nha

Chiến lược và Chiến thuật của Cộng sản Đông Tam Quốc Thông qua vai trò của Hồ Chí Minh.

Tác Giả: Hoang Hoa Trieu

Thứ Ba, 02 Tháng 12 Năm 2008 01:11

Trang và Cao nguyên trung bộ.

- Ngày 31-10-1945 Cao ủy Pháp tại Đông Dương đến Sài Gòn.

- Kháng chiến Nam bộ gồm Việt Minh, Cao Đài, Hoà Hảo, Việt Nam Quốc dân Đảng, Đội Việt Nam Quốc dân Đảng và trang chiến Pháp.

- Việt Minh và các trường chiến Pháp và lo ngại trước các đảng phái Quốc gia và các Cộng sản Đông Bộ quốc tế Trotsky .

- Trường Bolaert Pháp tại Sài Gòn kêu gọi các đảng phái quốc gia không cộng sản hợp tác với Pháp và hứa sẽ trao trả độc lập.

2/ *Tại phía Bắc*, ngày 9-9-1945, quân đội Tưởng do Lê Hán chuyển Hoa quân nhập Việt để giải giáp quân Nhật đã đến Hà Nội gồm 180,000 quân, theo sau là các đảng phái quốc gia gồm Việt Nam cách mạng minh hội (Việt Cách) do Nguyễn Hữu Thọ lãnh đạo và Việt Nam quốc dân đảng (Việt quốc) do Vũ hòng Khanh lãnh đạo.

- Ngày 23-10-1945, do áp lực của Lê Hán, Hồ Chí Minh và Nguyễn Hữu Thọ phải ký hiệp ước hợp tác. Hai tuần sau, vào ngày 8-11-1945, Vũ Hòng Khanh mới đến Hà Nội.

- Hai hôm sau, ngày 8-11-1945, Nguyễn Hữu Thọ lên tiếng đòi thành lập chính phủ liên hiệp để mà ông Hồ đã cam kết tại căn cứ của Việt cách tại Liễu Châu trước đây vào ngày 22-3-1945, rằng một trường phái đoàn kết để đánh đuổi thực dân Pháp giành độc lập.

- Tranh chấp giữa phe Quốc gia và Việt Minh không giải quyết được, nên ngay tại các địa phương

Chiến lược và Chiến thuật của Cộng sản Đệ Tam Quốc Tế qua vai trò của Hồ Chí Minh.

Tác Giả: Hoang Hoa Trieu

Thứ Ba, 02 Tháng 12 Năm 2008 01:11

thì Việt Minh tiến công Việt cách, Việt quốc, Đệ nhị việt.

- Hồ Chí Minh lập ra đảng nghệt tiến tuyếnc vào ngày23-12-1945, nhệng phe Quốcgia chệng tuyếnc, nên đệi lậivào ngày 6-1-46

.Sở dĩ chệng là vì VM sệ dùng mệi thệ đện tuyếntruyệnvệi sệc mệnh bệo lậctrong tay, chệc chệnsệ lậntệ phe Quốcgia đệ dành chệnthệng vệ phệ mình.Sau đệ, chệng phệ liên hiệp ra đệi, trong đệ, Việt minh nệm các bệ quan trệng và đệa sệ.

- Trong khi Việt Minh cộp chệng quyệntệi Hậni và thậng lậpcác y ban nhậndậntệi các đệa phệng, thì Lậclậng các Đệng phậi Quốcgia trên đệng Hoa quậnhệp Việt đệ thệt lậpc hệng quyệntệi các tệnh ven sông Hậng tệ Hà Giang, Yên Bái, Phú Thệ, Vệnh Yên, Bệc Ninh, Quống Yên.

-Tệng Giệi Thệch đệ chệ thệ cho Tệng Lậ Hậng giúpphe Quốcgia, nhệng khi đện Việt Nam, quậncộatệng nệy, ngay cộ Lậ Hậng bệ Hậ mua chuộcbệng vàng, thuộc phiệntệ, gậi đệp.Trong chệndệch tuệnlậ vàng, Việt minh đệ thu đệc 370 ký vàng và 20 trệu đệng bệc đệng đệng. Do vệy Lậ Hậng đệ không thệ hành chệ thệ cộa hệ Tệng, không trao sệng mà Nhệt đệ tệch thu đệc tệ Phậpcộ Quốcdậ Đệng Việt Nam và không dậmlậ đệ chệng quyệntệ Hậ chí Minh.

VI /Việt Minh và Pháp liên minh đệ đệi Hoa quậnvà tiệu đệt các đệng phậi Quốcgia .

- Nhệnthệy quậncộa Tệng Lậ Hậng và Đệng phậi Quốcgia Việt nam là cái gậi cộaphe Cộng sệnvà cộng là cái gậi cộathệc dậPhậ, ông Hậ liên hiệp vệi Phập qua việc ký hiệp cộc sệ bệ ngày 6-3-1946, đệng ý cho Phậpthậ quậ Tậubệng cách cho Phập đệ bệ Hậi Phệng, đệng quậ Hậ nệi, Cam ranh, Đậng.

Chiến lược và Chiến thuật của Cộng sản Đông Tam Quốc Thông qua vai trò của Hồ Chí Minh.

Tác Giả: Hoang Hoa Trieu

Thứ Ba, 02 Tháng 12 Năm 2008 01:11

- Ngày 28-2-1946, Pháp ký với Thông gia đình Hiệp định thân thiện: Pháp trả lại cho Tàu các nhà máy công nghiệp, nhà máy, bán cho Trung Hoa đường xe lửa Lào Cai đến Vân Nam

. Miền thu hút hàng hoá Trung Hoa vào Đông Dương với điều kiện quân Lữ Hán rút về, nhà máy Việt Nam cho Pháp.

- Về phía Pháp, tham vọng trả lại Đông Dương vì quy định kinh tế, các đường biển, các công ty, doanh nghiệp đầu tư, họ khó bỏ ý định rời Việt Nam. Hai bên đầu tư công nghiệp, nhà máy chủ yếu trong chiến thuật tạm bợ, nên khu vực sau đó là sự thanh toán lẫn nhau để dành phần thắng chiến lược.

-Sau hiệp định sơ bộ ngày 6-3-1946, không quân Pháp đã yểm trợ Việt minh phần công chiếm lại các căn cứ mà phía Quốc gia đã dứt chính quyền

đọc theo ven sông Hồng ngược đây.

-Việt minh mở chiến dịch kháng bắt người Quốc gia khắp nơi trong nước. Bất cứ ai có uy tín mà không theo họ đầu bỏ bắt cóc, thủ tiêu, giam cầm vùng rừng núi.

- Việt thành lập chính phủ liên hiệp là để cầm chân phe đối lập tại Hà Nội nhà máy công nghiệp tay kháng bắt, giết hại thành phần Quốc gia các địa phương.

- Do thất bại miền Nam, Cao Đài, Hoà Hảo tổ chức trang chiến lược của Cộng sản.

- Tại Miền Bắc, hai địa phương Bùi chu, Phát Diệm cũng thành lập khu tự trị do Địch Cha Lê Hữu Thọ lãnh đạo. Ông Ngô Đình Nhu, ông Trần Văn Chánh- thân phụ bà Ngô đình Nhu- đã chủ ý

Chiến lược và Chiến thuật của Công sản Đông Tam Quốc Thông qua vai trò của Hồ Chí Minh.

Tác Giả: Hoang Hoa Trieu

Thứ Ba, 02 Tháng 12 Năm 2008 01:11

đến nấu cơm đây. Riêng ông Ngô đình Diêm bị Việt minh bắt tại nhà cha ở Tuy Hoà, thả về Phú Yên vào tháng 6-1946 và bị đưa lên Cao nguyên. Nhờ sự trốn thoát của người thân tin đi theo ông, đã kịp thời đưa Phát Diệm xin Địch Cha Lê Hữu Tấn can thiệp. Địch Cha Tấn là người tốt rõ thái độ chống Pháp và lúc ban đầu cộng đồng người Hồ Chí Minh là nhà yêu nước. Ngày 1-10-1945

, Ngày đưa ra phong Giám mục cai quản đưa phần Phát Diệm. Trong phong, ông Hồ đã có Bộ Địch, có vận tải cao, Võ Nguyên Giáp, bộ trưởng Nội vụ, Phạm Văn Đồng, bộ trưởng tài chính, Nguyễn Văn Nhân Hà, bộ trưởng kinh tế và Trần Huy Liệu, bộ trưởng tuyên truyền đưa ra phong vận động ý lôi kéo khối Công giáo chống chính phủ của ông.

- Ngày 25-1-1946, Ông Hồ đích thân đưa gặp Địch Cha Tấn tại Tòa Giám mục Phát Diệm vì tình hình giữa Việt Minh và Công giáo rất căng thẳng. Sau đó, trong buổi họp giao, Địch Cha đưa Nho quan tỉnh Ninh Bình thăm ông Hồ. Khi gặp gỡ, Bác ôm hôn thắm thiết làm Địch Cha phải ngạc nhiên cả người. Sau ăn trưa, hai người ngồi trên divan, Bác bắt chuyện khoèo tay Địch Cha, nói: Tôi muốn trở thành con Chúa, xin rửa tội cho tôi. (ông tỏ vẻ sợ). Địch Cha Tấn cố giữ bình tĩnh, đáp: Tôi rất xúc động. Đây là chuyện trọng, cần học giáo lý trước. Việc này chúng ta sẽ bàn sau. Sau đó, Việt minh rõ bộ mặt thật của công sản, chính Địch Cha Tấn đã đích thân đưa các họ đến kêu gọi giáo dân tẩy chay như tiêu thức kháng chiến để ngu xuẩn của Hồ chí Minh rập khuôn Liên xô khi bộ quân Địch tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

- Những người trốn thoát chết trong vòng tay đã chuyển sang Côn minh, Trung hoa họ có núp trong vùng rừng núi Bắc Việt.

VII /Chiến tranh Pháp-Việt Minh và hậu quả của hai cuộc Chiến tranh do Địch phát động.

- Cuộc chiến Pháp- Việt Minh xảy ra vào ngày 19-12-1946. Đây là cuộc chiến mà đã trình bày ở trên, đưa ra nhiên phải xảy ra vì việc Hồ thông qua thuyết về Pháp chỉ là thủ đoạn đưa Tàu, đi người Quốc gia để dành lấy chính quyền bằng mọi giá, không khoan nhượng như Lenin đã từng tuyên bố.

-Cuối cùng, quân Pháp đưa Việt Minh chuyển lên Thủ Đức và Du Bức Việt, nơi đây, ông Hồ ngửi vị tởm của quá trình hoạt động trước đây để tự đánh bóng mình. Ông lấy tên tác giả là Trần Dân Tiên để đánh lừa dư luận. Quyển sách này được CSĐTQT phân loại tại Nguyễn Quang, Miền Đồi, được đưa ra nhiều tuần, trong đó có Anh ngữ để tuyên truyền trên khắp thế giới.

-Về tâm địa của cộng sản Pháp thì vào tháng 9-1949, khi Mao Trạch Đông đã chiếm trọn vùng Hoa Bắc rồi, người Pháp tham lam, vô nhân đạo kia mới sáng mắt thấy rõ hình ảnh cộng sản! và trao trả được lập cho Việt Nam một cách miễn cưỡng. De Gaulle vẫn chưa hết được bài học mất nước khi quân Đức quấy nhiễu công cộng nhaoáng chiếm Pháp, khi De Gaulle phải có gì chuyển sang Anh lập chính phủ lưu vong. Nếu liên quân Anh Mỹ không đổ bộ Normandy, thì nước Pháp phải chịu cảnh mất nước thể thối. Nhưng họ có tính hay quên, nên chúng ta đừng để bài học quý giá nào! Chính vì chúng ta bị bệnh Alzheimer, ông đã góp phần rất lớn vào sự sụp đổ chính quyền của CSĐTQT vào năm 1945 và năm 1954.

- Ngoài ra, nước Đức đã làm lợi cho kẻ của cộng sản trong hai cuộc thế chiến.

- Trong chiến thế nhất, phe Đức, Pháp, Bồ gia Lợi, Thổ Nhĩ Kỳ gây chiến với Anh, Pháp, Nga, Ý, Lào Mã Ni, Hy Lạp.

- Vì tình trạng chiến tranh, Nga Hoàng trong khi Anh Pháp phải chi viện cho Pháp, làm nên kinh tế suy sụp, giới công nhân bất mãn (ở Nga tuy đời sống không thể cạnh tác được vì bị băng tuyết, giới công nhân là lực lượng đáng kể, trái ngược với Trung Hoa, giới nông dân vào thế kỷ 30, 40 là lực lượng nông công). Lênin vào ngày 16-4-1917 từ Thụy Sĩ về Nga, sau khi Nga Hoàng Nicholas được nhốt vào ngày 15-3-1917, kêu gọi giới công nhân cướp chính quyền. Cuối cùng nhân dân Nga phải trả giá 74 năm đời sống cùng cực, kéo theo sự thể thối của các nước Đông Âu trong thế chiến thế hai cũng do nước Đức tuyên chiến.

Chiến lược và Chiến thuật của Cộng sản Đệ Tam Quốc Tế qua vai trò của Hồ Chí Minh.

Tác Giả: Hoang Hoa Trieu

Thứ Ba, 02 Tháng 12 Năm 2008 01:11

- Tới Việt Nam, sự xáo trộn chính trị đã dẫn đến xáo trộn kinh tế, thị trường đã dẫn xáo trộn xã hội mà tác động thâm trọng: Thối nát thì lúa gạo miền Bắc và miền chế độ ăn, nhưng lúc mất mùa lại thiếu trong khi vẫn lúa gạo miền Nam thừa nhưng không thể vận chuyển ra Bắc được, lý do đó nên người Hà Nội ra Bắc bị Đảng Cộng Sản đánh phá liên tục, kẻ thù của người Bắc. Các tàu ven biển của Nhật cũng bị hải quân vì sự quân Nhật dùng làm phương tiện di chuyển người và quân trang, quân dụng.

- Năm 1944, 1945 thì Quốc gia Bình trị ra bị thiên tai, bị đói nên sự sống người gạo sự xuống miền Bắc không đủ dùng vì thế giá gạo tăng gấp đôi, gấp ba. Có tiền vẫn không mua được gạo. Họ u quả là dân đi ăn xin đói khổ, đói khổ, họ như khỉ p m i n i trên đất Bắc. Người chế độ đối tượng là liệt ngoài đói khổ, bị xe, chế búa. Các cơ quan Tôn giáo, thị trấn lúc đó như cháo nuôi ăn và làm xác vó để chôn cất nhưng sau đó làm không xu. Người ta tính có tiền trên 2 triệu người chế độ vì đói năm mất đầu 1945 này. Ông Trần Đình, Nghị sĩ Thối nát vì n n n Đệ Nhị Cộng Hoà bị VC bắt thì nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế Huế vào Mậu Thân 68, nguyên là giáo sư sư phạm lập để trong niên khóa 1958-1959 thì trường Pellerin của các Sĩ huynh Lasan kẻ lợi rợ chính mà ông đã chế độ kiến thì Hàn thì vào năm 1945 rợ ngm t người mẹ đã hút lá để ăn mà con mình vẫn nôn ra để ăn cho chế độ. Sau năm 1975, cũng có người kẻ trong mất chuyển vớ t biên, vì tàu hải máy trên biển khỉ, người ta đã ăn thịt người mẹ chế độ sợ còn.

- Với thế chế chế độ t n c b thế chế dân đô hội, chế độ vì đói thì sự tuyên truyền b p b m của Cộng sự do Hồ thế chế hi n là để gi i phóng dành để c l p, đem t do, họ nh phúc cho nhân dân là đi u h p d n v i h .

- Tới chế độ u l m k t c Phan bị Châu vào năm 1924 thì Quốc gia Châu khi Hồ xin gia nhập vào thế chế Tâm Tâm xã của c , đến lượt sự người Anh Frank Losely, Thế chế Tr thế chế Phát Khuê, Thế chế hải h u Chennault và hai thiếu tá Allison K. Thomas, Archimedes Patti của cơ quan OSS, Thế chế L Hán, chế Nguyễn Hộ thì Th n, ông Vũ Hộ thế chế Khanh, Đ c Cha Lê Hộ u T lúc ban đầu. M t s trí thế chế, khoa b thế chế, ti u t s n, đi n chế và kẻ c m t ít thế chế gi , ký gi , nhà báo người quốc, thế chế là M trong phong trào thế chế chi n.

- Chính Hồ đã dùng những chiến thuật như công tác, liên hiệp, thống nhất, hòa giải, hòa hợp, nhân đạo, đức độ, bình dân, không màng đến chuyên quyền để chinh phục và cho nhân dân hiểu về chiến lược đầy nham hiểm. Khi phát hiện ra thì đã quá muộn như cô Tim đen Thủy sĩ đã cao bay, xa chày.

- Sự dấn thân của Việt Quốc Gia trước đây và những Việt tân nên bây giờ để bỏ qua mất là vì không có sự chấp thuận thống nhất qua mất tổ chức trung ương để có những tín nhiệm. Vì thế đã xảy ra những điều mà những dù ít thông minh nhất trên trần gian này, cũng có thể thấy được, đó là khi ra tranh cử đã có tới hai hoặc ba ứng cử viên những Việt cùng tranh mất chức vụ trong cùng một quần thể dù biết rằng mình chỉ như vào cử tri thiêu số.

- Về công đồng những Việt tân nên cần có sự chấp thuận thống nhất. Nên người lái vó nên thành lập và bầu lên một TNGC ĐNG những Việt tân như là một chính phủ lưu vong để chỉ đạo, thi hành, điều hành các chính sách, quy định một cách chặt chẽ, dứt khoát, có kỷ luật và bucc những Việt tân vì lòng yêu nước, thống nhất, vì quy định chung của công đồng phải tuân thủ hoặc phát hiện những âm mưu thâm độc của đối phương để tránh những lầm lẩn đáng tiếc như đã xảy ra trước đây. Đồng thời tổ chức tiếng nói có tầm vóc để đàm đạo với Chính quyền Trung ương ở Washington DC và các địa phương khác khi cần, cũng như đồng đồng đều hiểu về Bộ chính trị công đồng Việt Nam.

Một cây làm chày nên non, ba cây chày mồi, hy vọng không thà hai cây.